

Số: 216 /BC-CAT-PV11

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2014

**BÁO CÁO**

**Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Thực hiện Công văn số 269/HĐND ngày 12/9/2014 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công an tỉnh trả lời như sau:

1. Cử tri xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội chuyên hóa địa bàn, đồng thời để Đội chuyên hóa ở lại địa bàn một thời gian nữa nhằm tăng cường trấn áp tội phạm.

*Công an tỉnh trả lời như sau:*

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, công văn số 1819/UBND-NC ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai đấu tranh, chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT, Công an tỉnh Bình Phước đã xây dựng kế hoạch số 134/KH-CAT-PC45 ngày 16/9/2013 để triển khai thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT trên địa bàn 03 xã Bù Nho, Long Hà, Phú Riềng thuộc huyện Bù Gia Mập, đồng thời ra quyết định thành lập 03 Đội công tác chuyển hoá địa bàn gồm lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bù Gia Mập. Đồng thời Công an huyện Bù Gia Mập đã tham mưu Huyện ủy Bù Gia Mập ban hành Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 8/7/2013, kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/7/2013 của UBND huyện, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch số 112/KH-CAH ngày 31/7/2013 để triển khai thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT trên địa bàn 03 xã Bù Nho, Long Hà, Phú Riềng thuộc huyện Bù Gia Mập. Qua 01 năm triển khai thực hiện, nhìn chung tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã, trong đó có xã Bù Nho đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc biệt trong năm qua trên địa bàn xã không để xảy ra vụ án nào rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể: về phạm pháp hình sự xảy ra 30 vụ- 33 đối tượng; vi phạm hành chính xảy ra 07 vụ- 21 đối tượng. Đã xác minh làm rõ: 27 vụ- 58 đối tượng. Về công tác quản lý đối tượng: tổng số đối tượng hiện đang quản lý tại địa phương là: 174 đối

tượng (trong đó: đối tượng chính trị: 49 đối tượng; đối tượng tù tha về: 60 đối tượng; đối tượng đang chấp hành án tù treo: 24 đối tượng; đối tượng thanh niên hư: 41 đối tượng). Ngoài ra, đội công tác đã vận động được 02 đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Bù Gia Mập về hành vi trộm cắp tài sản ra đầu thú; hướng dẫn Công an xã tham mưu UBND xã ra quyết định giao 50 đối tượng cho các ban, ngành, đoàn thể của xã quản lý, giáo dục...

Về nội dung cử tri đề nghị “*Đội chuyển hóa ở lại địa bàn một thời gian nữa nhằm tăng cường trấn áp tội phạm*” hiện Công an tỉnh đã có chủ trương tiếp tục duy trì Đội chuyển hóa địa bàn thêm một thời gian nữa cho đến khi giải quyết cơ bản tình hình ANTT tại địa bàn 03 xã chuyển hóa, đồng thời Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội chuyển hóa địa bàn.

2. Cử tri Hồ Văn Ne, thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập kiến nghị việc Việt kiều ở đội 3 thôn Bình Đức 1 đã có giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam của đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thì có được coi là người mang quốc tịch Việt Nam không?

*Công an tỉnh trả lời như sau:*

Theo Khoản 2, Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2014 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam”.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì đối với trường hợp cử tri kiến nghị là Việt kiều đã có giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cấp thì chưa đảm bảo đủ điều kiện để xác định người đó mang quốc tịch Việt Nam, mà còn phải có hộ chiếu Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cấp theo quy định.

*Lưu ý: Giấy chứng nhận quốc tịch, hộ chiếu Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cấp phải là bản chính.*

3. Cử tri Mai Văn Đậu, ấp 1, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh phản ánh: theo kết luận của UBND huyện Lộc Ninh, việc một số cá nhân tự ý bán diện tích đất

lâm nghiệp giao cho Công an xã sử dụng là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vậy cho biết kết quả giải quyết đến đâu?

*Công an tỉnh trả lời như sau:*

Vụ việc trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an mà do UBND huyện Lộc Ninh thụ lý, giải quyết theo Thông báo số 35/TB.KTTU của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy ngày 11/12/2012. Cơ quan Công an chưa nhận được văn bản, hồ sơ, tài liệu... của UBND huyện Lộc Ninh về vụ việc này.

Công an tỉnh báo cáo HĐND, UBND tỉnh biết, trả lời cử tri./.

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: Đ3, VT - PV11.

**GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Hoàng Văn Huệ**